



67 **มศว**

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันวันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 หน้า 15

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

นิสิต ‘มศว’ เจ๋ง! ควาเงินแสน ชนะเลิศออกแบบสิ่งพิมพ์ ‘ห้างเซ็นทรัล’

เพราะเห็นคุณค่า และเชื่อมั่นศักยภาพของนักออกแบบรุ่นใหม่ ทางเซ็นทรัล จึงจัดโครงการ “เซ็นทรัล ยัง ดีไซน์เนอร์ ชาเลนจ์ 2016” เปิดเวทีประกวดออกแบบสิ่งพิมพ์ เพื่อนำผลงานไปใช้จริง ผลปรากฏว่า นิสิตสาว “มศว” ไขว้ผลงานสุดเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 100,000 บาท ผลงานรางวัลชนะเลิศ “นิศย์สินี จิราธิวัฒน์” กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด เปิดเผยว่า “...เซ็นทรัล ยัง ดีไซน์เนอร์ ชาเลนจ์ 2016 เป็นโครงการที่เราจัดขึ้นเพื่อค้นหา นิสิต นักศึกษา และคนรุ่นใหม่ที่กำลังทำงานแล้ว อายุไม่เกิน 25 ปี ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสิ่งพิมพ์ ร่วมส่งผลงานประกวดภายใต้แนวคิด Central Let’s Celebrate: Gift Wrapping Set เป็นการเฉลิมฉลองช่วงเทศกาล และส่งมอบความสุขให้กับผู้บริโภค ซึ่งเมื่อมีการประชาสัมพันธ์ไปยังสถาบันต่างๆ ก็ได้ได้รับความสนใจ มีน้องๆ จากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศส่งผลงานร่วมประกวดกว่า 300 ทีม เพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษา 100,000 บาท โดยผลงานที่ชนะเลิศจะนำมาพัฒนา ก่อนนำมาใช้จริงเป็นธีมหลักสำหรับกระดาษห่อของขวัญและของประดับตกแต่งต่างๆ ของห้างเซ็นทรัล”

“วินัย ฉัตรกัมภังค์” ผู้บริหารบริษัท มียูจี สตูดิโอ จำกัด หนึ่งในคณะกรรมการพิจารณาผลงาน เล่าให้ฟังว่า “...การพิจารณาให้คะแนน จะดูที่สะท้อน

ที่ออกแบบนำไปใช้งานจริงๆ สำหรับรางวัลที่ได้ถือเป็นเรื่องที่ภูมิใจมากๆ พวกเราจะนำไปเป็นทุนการศึกษาและพัฒนาการทำงานต่อไป” ชัยนพร เล่าถึงผลงานว่า “...สำหรับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เกิดจากโจทย์ที่ให้เป็นการ Let’s Celebrate คือการเฉลิมฉลองเทศกาลที่ทุกคนในครอบครัวได้เจอพร้อมตาพร้อมตากัน ได้มีช่วงวันหยุด

ที่มอบของขวัญให้แก่กัน และในปีหน้าตรงกับปีระกา เราเลยนึกถึงความรักของแม่ไก่ที่ฟูมฟักไข่ เลย์โยงกับความสัมพันธ์เรื่องความรักและการให้ของขวัญซึ่งเข้ากับเทศกาลปีใหม่ได้พอดี”

ขณะที่ “ปณิตา สติระศรีรินทร์” เสริมว่า “...คอนเซ็ปต์งานชิ้นนี้ คือ Every perfect gift comes from love ซึ่งในปี 2017 ที่กำลังจะมาถึงเป็นปีจักรวรรก จึงได้รับแรงบันดาลใจมาจากไก่ ที่ขึ้นบอกเวลาเช้าวันใหม่ จึงได้นำแม่ไก่มาออกแบบเป็นภาพประกอบ ที่สื่อการฟูมฟักไข่อย่างใส่ใจด้วยความรัก เปรียบไข่เป็นของขวัญอันล้ำค่า เช่นเดียวกับเมื่อเราจะมอบของขวัญให้แก่คนที่เรารัก เราต้องใส่ใจกับของขวัญชิ้นนั้น”

โดยมี “เนพร สันต์เสริมสุข” เล่าขั้นตอนการทำงานให้ฟังว่า “...เริ่มจากเรามานั่งคุยกันเพื่อระดมความคิดว่า จะทำ Let’s celebrate เรื่องอะไร เพราะเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างกว้างมาก พอรู้ธีมหลักว่าจะทำเกี่ยวกับปีใหม่ เราก็หาไอเดียว่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องบ้าง หารู้ธีมหลักของห้างเซ็นทรัลเป็นอย่างไร แล้วแยกกันไปหาตัวอย่างอ้างอิงว่าจะออกแบบเป็นภาพประกอบสไตล์ไหน เลือก Moodboard เพื่อดูภาพรวมให้เข้าใจตรงกัน จากนั้นก็แบ่งกันว่าใครทำอะไรตามความถนัด สุดท้ายก็เอางานมารวมกันตามธีมออกแบบกันไว้ แล้วปรึกษากันจนได้ช่วยพิจารณาแนะนำแก้ไขตรงไหน จนได้ผลงานที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อส่งเข้าประกวดค่ะ”

บุคลิกทั้ง มีความเรียบร้อยและสนุกสนาน โดยเฉพาะปลายปี ที่สำคัญการออกแบบต้องเข้าใจง่าย สร้างสรรค์ ไม่ซ้ำใคร สะท้อนเอกลักษณ์ ตอนพิจารณาก็จะนึกไปว่า ถ้ามีลายนั้นๆ ไปผลิตเป็นถุง คนถือแล้วเป็นอย่างไร สะดุดตา เป็นที่จดจำไหม ซึ่งเชื่อว่าในที่สุดห้างก็ต้องพิจารณาตรงนี้ได้ด้วยครับ ผมว่าโครงการนี้ดีมากที่เปิดโอกาส เปิดเวทีให้เด็กๆ ได้แสดงศักยภาพ ที่ไม่ใช่แค่จบแค่ห้องเรียน แต่มีผลงานออกสู่ภายนอก และได้เห็นจริง ถือเป็นโอกาสที่ดีมาก ที่สำคัญในการออกแบบ ซึ่งยาก...สำหรับผลงานที่แรกเลย คือ เราเห็นแล้วคอนเซ็ปต์อะไร ต้องการ



ยังให้อิสระมากที่จะได้รับโอกาสแบบนี้ เข้าตาผม สิ่งที่พิจารณาเรื่องเข้าใจเลย โดยไม่ต้องถามว่ามีสื่ออะไร ซึ่งมีหลายชิ้นที่ผม



ชอบ เพราะน้องๆ เข้าใจโจทย์ แล้วสื่อออกมาให้เราเข้าใจ ไม่ใช่ว่าสวยงามแต่มองไปถึงมือถือถุงห่อหุ้มบ้างแล้ว ต้องส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์เซ็นทรัลด้วย”

สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการนี้ มาจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปี 2 เอกออกแบบสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วย 3 สาว “ชัยนพร ทวีสมาน, ปณิตา สติระศรีรินทร์ และเนพร สันต์เสริมสุข”

“ชัยนพร ทวีสมาน” เผยว่า “...รู้สึกดีใจมาก เพราะมีคนส่งผลงานเยอะมาก ตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังกับรางวัล แต่ที่ตื้นใจ คือ พวกเราจะได้เห็นผลงาน

